

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า, คาดแกว่งแคบหลังแรงซื้อขายดอลลาร์ใกล้เคียงกัน

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อยจากวันอังคาร โดยดีลเลอร์มองว่า การหยุดทำการของตลาดการเงินไทยเมื่อวานนี้ ช่วยให้เงินบาทไม่ถูกกระทบจากความผันผวนของปัจจัยเชิงบวกและลบจากต่างประเทศมากนัก และคาดว่าเงินบาทในวันนี้ น่าจะแกว่งตัวในกรอบแคบ

*ดอลลาร์ปรับขึ้นเมื่อเทียบสกุลเงินหลัก ในการซื้อขายเข้านี้ที่ตลาดเอเชีย แต่ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ขณะที่นักลงทุนยังคงระมัดระวังต่อภาวะสภาพคล่องในจีน

*แต่ดอลลาร์ยังเผชิญกับแรงกดดัน จากคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะชะลอการปรับลดมาตรการกระตุ้นไปจนถึงปีหน้า หลังข้อมูลการจ้างงานที่ย่ำแย่ของสหรัฐ บ่งชี้ว่าการฟื้นตัวยังไม่แข็งแกร่ง

*เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร เพิ่มขึ้น 148,000 ตำแหน่งในเดือนก.ย. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ระดับ 180,000 ตำแหน่ง แต่อัตราว่างงานอยู่ที่ระดับ 7.2% ในเดือนก.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนพ.ย.51 และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 7.3%

*อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงินของจีน พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน เมื่อวานนี้ หลังจากธนาคารกลางจีนไม่ได้อัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน และผู้ควบคุมกฎระเบียบแสดงความวิตกต่อสภาพคล่องที่ผ่อนคลาย

*วานนี้ นายซ่ง กั๋วซิง ที่ปรึกษาด้านนโยบายของธนาคารกลางจีน เผยว่า ธนาคารกลางอาจจะคุมเข้มนโยบายในระดับปานกลาง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น โดยจะใช้การปรับสภาพคล่องในตลาดเงิน มากกว่าการใช้เครื่องมือเดิมๆ อาทิ การขึ้นอัตราดอกเบี้ย

*ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่า จะให้ธนาคารชั้นนำของยูโรโซน ทำการทดสอบภาวะแข็งแกร่งในปีหน้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคธนาคาร แต่นักวิเคราะห์บางรายมองว่า หากการทดสอบได้ผลไปในทางลบ อาจจะส่งผลในทางตรงกันข้ามกับที่อีซีบีต้องการ

- *อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.146 บาท
- *09.21 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.14/19 จาก 31.135/160 เมื่อวันอังคาร ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.15/19 จาก 31.12/14 เมื่อวันอังคาร
- *เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 97.44/46 จาก 97.37 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน
- *ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3791/93 จาก 1.3778 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"เมื่อวานนี้มีปัจจัยเกิดขึ้นมากมาย แต่ดีที่ตลาดของเราหยุด ทำให้เข้านี้พอตลาดรับรู้ปัจจัยไปแล้ว บาทเราก็เลยยังแกว่งอยู่ใกล้เคียงกับเมื่อวันอังคาร" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ยังทรงตัวจากเมื่อวันอังคาร หลังจากที่ตลาดการเงินและตลาดหุ้นในภูมิภาค ตอรับกับปัจจัยบวกจากสหรัฐ และปัจจัยลบจากจีนเมื่อวานนี้ แต่เนื่องจากตลาดการเงินของไทยหยุดทำการ ทำให้ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก

ดิลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะแกว่งตั้งในกรอบแคบประมาณ 31.15 ถึง 31.20 เนื่องจากปริมาณการซื้อขายดอลลาร์/บาท มีเข้ามาค่อนข้างใกล้เคียงกัน

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้